

BÁO CÁO**Công tác nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội
trong đoàn viên thanh niên tháng 12, năm 2023**

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn về việc báo cáo tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ báo cáo công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên tháng 12 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Dư luận về công tác xây dựng Đảng, Đoàn, hệ thống chính trị

Trong tháng 12, tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, định hướng của Đảng. Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

Về tình hình thế giới, dư luận thanh niên tuân qua quan tâm tới sự kiện Nga tuyên bố bắn rơi 4 máy bay quân sự Ukraine. Trong công văn phát đi ngày 24/12, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các máy bay bị bắn rơi gồm 3 tiêm kích Su-27 và một oanh tạc cơ chiến lược Su-24, lần lượt tại khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Theo các tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi chiến sự Ukraine, 3 tiêm kích bom Nga bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ và rơi xuống bờ đông sông Dnieper. Ukraine hiện sở hữu ba tổ hợp Patriot do phương Tây chuyển giao và dự kiến nhận thêm một số hệ thống nữa trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra bình luận. Nga gần đây nhiều lần triển khai tiêm kích bom Su-34 tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine. Loại bom dẫn đường UMPK được Su-34 mang theo có thể bay xa 50-70 km.

Về tình hình trong nước, dư luận thanh niên quan tâm đến sự kiện chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn lịch sử cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Tuyên bố chung đã đề ra 6 phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, bao gồm: Tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Trong chuyến thăm lần này hai bên đã ký 36 văn

kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ở các cấp Trung ương và địa phương, tạo khuôn khổ quan hệ hợp tác lâu dài, làm phong phú nội hàm hợp tác giữa hai nước.

Dur luận quan tâm đến thông tin Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam vừa ký tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện ba nước. Dur luận thanh niên cho rằng trong tình hình thế giới đầy biến động và phức tạp như hiện nay, với những hình thái tập hợp lực lượng đa dạng, sự cạnh tranh gay gắt, việc tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam càng trở nên quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, kinh tế vì sự phát triển kinh tế - xã hội của ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

2. Dur luận về kinh tế - văn hóa - xã hội

Dur luận thanh niên quan tâm đến sự kiện chiều 24/12, tại TP. Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “*Tự hào một dải non sông*”. Lễ phát động cuộc vận động với điểm cầu trực tiếp tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng và 10 điểm cầu trực tuyến cấp Trung ương tại 10 tỉnh, thành phố đại diện cho các cụm: Điện Biên, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Kon Tum, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau. Đồng thời, lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 53 điểm cầu cấp tỉnh, thành phố và tổ chức các hoạt động ra quân, hưởng ứng. Cuộc vận động “*Tự hào một dải non sông*” được triển khai với mục đích nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc. Cuộc vận động “*Tự hào một dải non sông*” được triển khai rộng khắp trên toàn quốc, ở tất cả các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nước. Thông qua việc sử dụng bản đồ Việt Nam tại các không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân Việt Nam góp phần nâng cao ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Dur luận thanh niên bày tỏ sự quan tâm đến thông tin một cô giáo bị nhóm học sinh lớp 7 trường THCS Văn Phú, tỉnh Tuyên Quang chót cửa, dồn vào góc lớp, chửi bới, ném dép vào đầu. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước hành vi “*vô lễ*” của các em học sinh và cho rằng nhà trường cần xử lý nghiêm hành vi này, một số ý kiến khác cho rằng do các em học sinh bị “*ức chế*” trong khoảng thời gian dài dẫn đến hành động “*vô lễ*” với cô giáo. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan liên quan điều tra làm rõ mức độ vi phạm của học sinh, giáo viên để xử lý đúng quy định. Trước việc này, đề nghị cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền trong học sinh các cấp; kịp thời nắm bắt, phát hiện các dấu hiệu vi phạm để xử lý, không để dẫn đến những vụ việc vi phạm gây bức xúc dư luận.

3. Dự luận về an ninh trật tự

Thời gian gần đây, để đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024. Trong đó tập trung vào các đối tượng tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp Tết như: Tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, tội phạm cờ bạc, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tội phạm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết. Với quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, để người dân được vui xuân đón tết an toàn, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện để thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tình hình dự luận xã hội tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn (B/c);
- Lưu VP, TG.

Hoàng Thái Nam